



**แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  
อำเภอต่างอย จังหวัดสุพรรณบุรี**

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดจากการร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งในและนอกองค์กร เช่น คณะกรรมการพัฒนาตำบล ผู้นำชุมชนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขึ้นด้วยความเห็นชอบ และอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญภายใต้กระบวนการขั้นตอนและวิธีที่กำหนดไว้โดยให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล แนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนครแนวทางการพัฒนาอำเภอต่างอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลจันทร์เพ็ญที่ได้จัดทำไว้แล้ว

จากการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของชุมชนตำบลจันทร์เพ็ญโดยตรงโดยมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นผู้กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา อีกทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสานแผนพัฒนาตำบลและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำเภอตำบลอีกทั้งให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลแผนพัฒนาตำบลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานระดับอำเภอแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (เพิ่มเติม) ในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ ความต้องการที่จะให้ตำบลจันทร์เพ็ญมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ และอนาคตต้องการจะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่กำหนดโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทางการพัฒนาจังหวัดอำเภอและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลดังที่ได้กำหนดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการมายังชุมชนหมู่บ้านอย่างแท้จริงหากสภาวการณ์เปลี่ยนไปก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับแผนโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
เหตุผลและความจำเป็น	๑
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๒
ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๖	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)	๓

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก นายทอก ฮวดคันทะ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด เรื่องน้ำประปาเป็นตะกอนและมีสีแดง ไม่สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้ ต้องการให้แก้ไขให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

**๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)**

๒.๑ เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

๒.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๓ เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพื้นที่ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด

๒.๔ ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทร์เพ็ญ และตำบลหรือพื้นที่ใกล้เคียง

**๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเพื่อแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๔	เพื่อมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	๑ แห่ง	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

